

การบริการส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
รับที่ ๑๒๔๕  
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖  
เวลา

ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๙๐๐

ที่ว่าการอำเภอปภังชัย  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษโลก”

เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอปภังชัย ตัวหนังสือที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/๓๒๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๔๒

ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้รับแจ้งจากอำเภอปภังชัยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษโลก” เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพรปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง มีทักษะชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และให้สถานศึกษาจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ ภายในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) และรอบที่ ๒ ภายในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ผลการดำเนินโครงการฯ ในรอบที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๘๗๘ แห่ง (จากเป้าหมายรอบที่ ๑ จำนวน ๖๖๓ แห่ง) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้การ ปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ จากการลงมือปฏิบัติจริง เสริมสร้างทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง ทั้งยังก่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีอื่น ๆ เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการ ขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษโลก” อำเภอปภังชัยจึงขอแจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

/๑. ดำเนินการ...

๑. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักโลก” ให้เกิดความยั่งยืน โดยการขยายผลการดำเนินโครงการฯ ในสถานศึกษาไปสู่ระดับครัวเรือน และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรม การปลูกผักสวนครัว สมุนไพรประจำครัวเรือน ให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนให้สวนผัก สวนสมุนไพรในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รมรงคให้สถานศึกษา ในสังกัดดำเนินการต่อยอดโครงการฯ ตามแนวทางการบูรณาการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักโลก” เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีทักษะชีวิตวิถีใหม่ สร้างอาหารเป็น ทั้งนี้ สำหรับสถานศึกษา ที่มีความพร้อม ให้พิจารณาต่อยอดโครงการฯ ไปสู่การเลี้ยงสัตว์/ประมง ตามบริบทและความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

๒. แจ้งสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักโลก” และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ รอบที่ ๑ แล้ว จำนวน ๘๗๘ แห่ง ให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักโลก” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไป อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เกียรติบัตรโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักโลก”

๓. แจ้งสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักโลก” ให้เร่งรัดการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว และขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินโครงการฯ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษารายงานผ่าน Google Forms โดยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสามารถติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ของสถานศึกษา ได้จากไฟล์ข้อมูลการรายงานการดำเนินโครงการฯ (สำหรับการติดตามผล) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาด้วย และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

นางสาว มณฑา อ.ก. กฤษ  
- ผอ.ป.ร.ค.ท.  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดบุรีรัมย์  
ปลูกผักรักโลก

ขอแสดงความนับถือ



นายโกศล ธรรมวิเศษ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการฯ

นายอำเภอปรางค์ชัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒